



ข้าราชการแห่งประเทศไทย

สำนักผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. ๒๘๒๖๖๔๘

ฉบับที่ 16/2540

เรื่อง ชี้แจงกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำแก่อุตสาหกรรมสิ่งทอ

ตามที่หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันพุธที่ 19 มีนาคม 2540 หน้าสอง ได้ลงข่าวโดยพาดหัวว่า “แบงก์ชาติยุค “เริงชัย” ไม่หวั่นปีกเลน นักการเมืองสั่งได้” โดยในเนื้อข่าวสรุปได้ว่า การที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะอัดฉีดเงินจำนวนถึง 6,250 ล้านบาท ผ่านธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่อุตสาหกรรมสิ่งทอ นั้น ได้มีคำถามเกิดขึ้นว่า แบงก์ชาติใช้หลักการอะไรมาตัดสินว่า ควรหรือไม่ควรในการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยขอเรียนชี้แจงว่า การพิจารณาสนับสนุนสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำแก่อุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยผ่านธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธ.ส.น.) และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (บริษัท) เพื่อนำไปใช้ในการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเก่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้นนั้น ไม่มีการสั่งการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่อย่างใด การพิจารณาเรื่องนี้ได้หารือร่วมกันระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทยต่อเนื่องกันมานาน เพื่อให้ได้ข้อยุติที่สอดคล้องกับนโยบายการรักษาวินัยทางการเงินที่ธนาคารจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ประกอบการสิ่งทอที่จะได้รับความอนุเคราะห์ต้องได้รับความเห็นชอบจากสถาบันสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรมเสียก่อน
2. ผู้ประกอบการสิ่งทอที่มีรายได้จากการส่งออกเป็นเงินตราต่างประเทศจะได้รับความอนุเคราะห์เงินกู้ยืมเป็นดอลลาร์ สรอ. จากสถาบันการเงินทั้งสองโดยตรง
3. ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายจะได้รับอนุเคราะห์เป็นเงินบาทจะทยอยกู้ยืมตามโครงการนี้เป็นระยะเวลา 4 ปี และธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งปกติให้เงินอนุเคราะห์ตามระเบียบตัวอุตสาหกรรมได้ถึงร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ยืม แต่เพื่อจำกัดการปล่อยเม็ดเงินตามหลักการรักษาวินัยทางการเงิน ธนาคารจึงได้เจรจาขอลดวงเงินอนุเคราะห์ให้เหลือเพียงร้อยละ 25 โดยยอมลดดอกเบี้ยให้น้อยลงจากปกติครั้งหนึ่ง โดยสถาบันการเงินผู้ให้กู้ยืมจะต้องใช้เงินตนเองมากกว่าปกติ จากกึ่งหนึ่งเป็นสามในสี่

4. นอกจากนี้ในปี 2540 ธนาคารยังไม่จำเป็นต้องเพิ่มวงเงินให้แก่ ธ.ส.น. และบริษัท เพราะสถาบันทั้งสองยังมีวงเงินที่ธนาคารอนุมัติอยู่แล้วสามารถนำไปให้กู้ยืมเพื่อโครงการนี้ได้

5. สำหรับปีต่อ ๆ ไปวงเงินที่จัดสรรไว้จะเป็นส่วนหนึ่งของวงเงินที่ให้แก่อินเตอร์เนชันแนลแบงก์ ซึ่งมีความสำคัญ ซึ่งมีประมาณ 7-8 หมื่นล้านบาท วงเงินที่สูงสุดในปี 2542 จึงเป็นเพียงร้อยละ 2.5 ของวงเงินทั้งหมด

อนึ่ง การสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่อุตสาหกรรมสิ่งทอดังกล่าวทางการก็มีมาตรการรัดกุมคือ ผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินตามโครงการนี้จะต้องมีหนังสือรับรองการเปลี่ยนเครื่องจักรจากกระทรวงอุตสาหกรรม และจะต้องนำเงินที่กู้ยืมไปลงทุนซื้อเครื่องจักรเพื่อเปลี่ยนแทนเครื่องจักรเก่าเท่านั้น

ดังนั้น การที่หนังสือพิมพ์มติชน ได้ลงข่าวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องอัดฉีดเงินเข้าระบบในทันทีคือ 6,250 ล้านบาท ซึ่งอาจเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟ้อและเป็นการเสียวินัยทางการเงิน ตลอดจนกล่าวหาธนาคารว่ารับใช้นักการเมือง จึงเป็นการรายงานข่าวที่ผิดจากข้อเท็จจริง และขาดความรับผิดชอบอย่างสิ้นเชิง การเสนอข่าวที่คลาดเคลื่อนของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว จึงอาจส่งผลกระทบต่อศรัทธาของประชาชนที่มีต่อสถาบันธนาคารแห่งประเทศไทยได้

ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงขอเรียนชี้แจงมาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทั่วกัน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

19 มีนาคม 2540